

รัตนวรรณ เรื่องจิตต์ 2561: อิทธิพลของความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหารและ การรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ องค์การ ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศยามล เอกะกุลานันต์, วท.ค. 138 หน้า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของ ผู้บริหาร การรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด และ (2) ศึกษาอิทธิพลของความมุ่งมั่นด้าน ความปลอดภัยของผู้บริหารและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน การทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด จำนวน 194 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามวัดความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร แบบสอบถามวัดการรับรู้ความเสี่ยง ในการทำงาน และแบบสอบถามวัดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ ระหว่าง .822 - .936 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด มีการ รับรู้ความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหารอยู่ในระดับสูง (2) พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด มีการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานอยู่ในระดับสูงมาก (3) พนักงาน ระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานอยู่ ในระดับสูงมาก และ (4) ความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร โดยรวมและการรับรู้ความ เสี่ยงในการทำงาน โดยรวมสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด ได้ร้อยละ 53.9 ที่ระดับนัยสำคัญ .001

บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าอิสระในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558